



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. แร่งงานทิ้งเมืองกลับบ้านนอก แห่ทำเกษตร-จีรัฐต่ออายุประกันรายได้	prachachat.net
2. 'จรินทร์'อ่อนซอนอีสาน พื้นฟูเกษตรกรฟุ้ง20เท่า	ไทยโพสต์
3. ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจริงหรือ?	เดลินิวส์
4. กยท.หันไค่นยาง เหลือ 2 แสนไร่ สะเทือนหนักตลาดไม้อย่าง 6 หมื่นล้าน	ฐานเศรษฐกิจ
5. 'ซีพีเอฟ'ลั่น 10 ปีจับมือคู่ค้าธุรกิจ ต้านตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์	ฐานเศรษฐกิจ
6. ล่าykkยก33ล.เงินสหกรณ์เกษตรฯ	มติชน (กรอปปาย)
7. ชาวนาพิจิตรร้องถูกถมดินปิดลำเหมือง	มติชน (กรอปปาย)
8. เอสเอ็มอีจีพักดอกเบ็ย1-3ด. ดีลแบงก์ชะลอผ่อนบ้าน-รถ	มติชน
9. รายงานพิเศษ: แนวโน้ม'10 อุตสาหกรรม'สื่อพื้นตัว อาหาร-สุขภาพ-รถยนต์...	ข่าวสด
10. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: แสงสว่างที่สาดส่องความอบอุ่นใจ	แนวหน้า

ข่าวล่าสุด แรงงานทั้งเมืองกลับบ้านนอก แห่ทำเกษตร-จีรัฐต่ออายุประกันรายได้

เศรษฐกิจในประเทศ

แรงงานทั้งเมืองกลับบ้านนอก แห่ทำเกษตร-จีรัฐต่ออายุประกันรายได้



พิษโควิดถล่มแรงงานอุตสาหกรรม-บริการตกงาน แห่กลับบ้าน สภาเกษตรกรชี้พบสัญญาณยอดขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่ม จีรัฐเตรียมแผนประกันรายได้ชี้ขึ้น 3 รับมืออนาคตปลูกพืชล้มลุกที่ตลาดพืชไร่ข้าวโพด-ข้าว-มันสำปะหลังทะลัก แคม "ต้นทุนพุ่ง" พื้นที่เท่าเดิม-ฝนทิ้งช่วง

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มเห็นมีแรงงานจากกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เคยทำงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ แต่ประสบปัญหาจากธุรกิจปิดกิจการ จึงต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด

แรงงานกลุ่มนี้ก็กลับไปช่วยครอบครัวทำเกษตรในพื้นที่เดิม นั้นหมายความว่า ต้นทุนการปลูกพืชต่อไร่จะสูงขึ้น เพราะมีแรงงานลงไปทำมาหากินที่เดิมมากขึ้น แต่พื้นที่เกษตรยังเท่าเดิม

"ถามว่าจะกระทบจนผลผลิตเพิ่มล้นตลาดหรือไม่ ผมว่าไม่ล้นตลาด แต่ต้นทุนไม่ลดลงแน่นอน เพราะทุกคนลงไปกินไปใช้กับที่บ้าน มีพื้นที่ 10 ไร่เท่าเดิม ปลูกได้เท่าเดิม แต่คนกินเยอะขึ้น และที่สำคัญ ปีนี้ยังมีปัจจัยสำคัญจากปริมาณน้ำฝนว่ามาเร็วหรือมาช้า ทั้งช่วงหรือไม่ ซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาในบางจังหวัด เช่น นครราชสีมา ชัยภูมิ ที่ฝนทิ้งช่วง น้ำในเขื่อนลดลงแย่งน้ำกัน"

"ตอนนี้ชาวนาบางพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทานส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน ต้องรอฝนมาเดือนสิงหาคมจึงจะปลูกข้าวได้ ส่วนนาปรังทางกรมชลประทานประกาศห้ามไม่ให้ปลูกอยู่แล้ว เพราะน้ำในเขื่อนน้อย หลังจากเริ่มปลูก ส.ค.ต้องมาประเมินว่าอีก 3-4 เดือน ผลผลิตจะมากแค่ไหน ทางกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯต้องเตรียมมาตรการรับมือ หากฝนดีมีแนวโน้มผลผลิตดี ต้องหาตลาดรอ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเรียกหาหรือ"

ชาวไร่มันสำปะหลังหลัก

นายเดิมนัดดี บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากสถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานในเมืองใหญ่ที่ประสบปัญหาไหลกลับภูมิลำเนามากขึ้น ทำให้พบว่าปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เชื่อว่าอนาคตจะมีปัญหาในเรื่องของผลผลิตล้นตลาด ซึ่งสินค้าเกษตรที่นำหวังคือ ข้าว และข้าวโพด อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป เพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวพืชไร่บางชนิด ต้องรอการประเมินอีกครั้งช่วงเดือนตุลาคม 2564

"ผลผลิตมันสำปะหลัง 30-31 ล้านตัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อปีที่ 40 ล้านตัน ขณะที่โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีปัจจุบันอยู่งวดที่ 8 รัฐบาลก็จ่ายน้อยลง เพราะราคามันสำปะหลังในตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้น เป็น 2.40-2.50 บาทต่อกิโลกรัม"

"แต่ปัญหาคือ ราคาของไทยยังไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดโลก เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนการขนส่ง การขาดตู้คอนเทนเนอร์ทำให้การส่งออกไม่ได้เป็นที่ต้องการ ส่งผลให้การรับซื้อมันจากเกษตรกรไม่สูงมากนัก"

"คาดหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขในปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การรับซื้อสอดคล้องกับราคาในตลาดโลก เพราะความต้องการเอทานอลของจีนยังมีจำนวนมากราคาควรจะสูงกว่านี้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาโรคใบด่างที่ต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไข"

เตรียมประกันรายได้ซีซี 3

ด้านรายงานจากกรมการค้าภายใน ระบุว่า โครงการประกันรายได้พืช 5 ชนิด ข้าวและยางพาราดำเนินการโครงการในซีซี 2 จบไปเป็นที่เรียบร้อย โดยประกันรายได้ข้าวจบโครงการไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนโครงการประกันรายได้ยางพาราดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

"ตอนนี้โครงการประกันรายได้ที่ยังคงดำเนินการมีพืช 3 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะจบโครงการในเดือนกันยายน 2564 ประกันรายได้ข้าวโพดจะจบโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และประกันรายได้มันสำปะหลังจะจบโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้"

"ส่วนจะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ซีซี 3 หรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุป ก่อนที่จะเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาต่อไป โดยจะเดินหน้าหรือประกันรายได้ข้าวก่อนเป็นชนิดแรก เนื่องจากตอนนี้เข้าสู่ฤดูกาลผลิตแล้ว"

อย่างไรก็ดี กรมการค้าภายในยังมีมาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลเครื่องชั่ง การปิดป้ายแสดงราคาข้าว รวมถึงการติดตามเรื่องของการขนย้ายสินค้าเกษตรเพื่อป้องกันการลักลอบและส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรภายในประเทศ หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งมาที่สายด่วน 1569 ได้

สำหรับราคาตลาดปาล์มน้ำมันอยู่ที่ กก.ละ 5.80-6.80 บาท ข้าวโพดราคา กก.ละ 8.80 บาท และมันสำปะหลัง กก.ละ 2.30-2.50 บาท

สศก.สำรวจยอดเกษตรกรคืนถิ่น

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้ สศก.อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล กรณีแรงงานย้ายถิ่นฐานกลับไปทำการเกษตรมากขึ้นเพียงใด

เบื้องต้นเท่าที่ทราบยังไม่มีตัวเลขชี้ชัดว่าจะมีการปลูกพืชใดพืชหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย แม้จะมีเปลี่ยนโครงสร้างปลูกพืชอื่น ๆ บ้าง แต่ถ้อยว่าน้อย เพราะแต่ละคนที่กลับบ้านจะไปช่วยครอบครัวที่ทำเกษตรอยู่แล้ว ชัดเจนที่สุด คือ กลับไปช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก เช่น ไปช่วยทำสวนทุเรียน พืช ผัก จากการส่งขายแบบเดิมก็ปรับเป็นขายออนไลน์

"สศก.มองว่าปัจจัยหลักแรงงานคืนถิ่นคือกลับไปช่วยทำเกษตรเดิม แต่ปัจจัยหลักที่จะมีส่วนสำคัญคือ ผลผลิตส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องน้ำ สภาพอากาศมากกว่า อีกทั้งปีนี้ภาคเกษตรยังคงค่อนข้างไปได้ดี เนื่องจากประชาชนมีความต้องการบริโภคอาหาร ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป"

"แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายช่วงกลางปี ส่งผลให้แนวโน้มจีดีพีภาคเกษตรปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวช่วง 1.7-2.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 อาจต้องปรับลงเล็กน้อย โดยจะประเมินอีกครั้งหลังช่วงไตรมาส 2 ที่ผลผลิตบางส่วนออกสู่ตลาด"



'จุนทร' ออนซอนอีสาน พื้นฟูเกษตรกรฟุ้ง20เท่า

อำนาจเจริญ ● "อีสาน ออนซอนจุนทร" ปีเดียวอนุมัติเงินช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร "เกือบเท่า 20 ปีที่กองทุนฟื้นฟูดำเนินการมา" พร้อมติดตามการประกันรายได้สินค้าเกษตรปี 2 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.45 น. นายจุนทร ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ่านต่อหน้า 11

'จุนทร'

นายสุทัศน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายทวี บุตรโพนี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางมาติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2 และมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่

เกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญและโยธธ ฤณ ศูนย์เรียนรู้ฝึกอินทรีย์ธรรมเกษตรโรฎุตะวันออกแก่นิคพาร์ม จังหวัดอำนาจเจริญ

นายจุนทรกล่าวกับเกษตรกรว่า โครงการประกันรายได้เป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ และถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลที่ประชาธิปัตย์ต้องการทำเพื่อเกษตรกร วันนี้ประกันรายได้เกษตรกร "ทำได้ไว้ทำได้จริง" ของประชาธิปัตย์จึงเป็นนโยบายของรัฐบาล และได้ดำเนินการมาถึง 2 ปีเต็ม อย่างเข้าสู่ปีที่ 3 โดยเราจะประกันรายได้ของเกษตรกรในพืช 5 ชนิด ได้แก่ 1.ข้าว 2.ยางพารา 3.ปาล์มน้ำมัน 4.มันสำปะหลัง และ 5.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวหอมมะลิประกันรายได้ที่เกวียนละ 15,000 บาท ทำให้พี่น้องมีหลักประกัน เมื่อราคาต่ำกว่ารายได้ที่ประกันจะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงผ่าน อ.ก.ส. และมันสำปะหลังประกันรายได้ที่ก็โลกรมละ 2.50 บาท

"2 ปีนี้สามารถช่วยเกษตรกรได้ถึง 8 ล้านราย ช่วยให้เม็ดเงินกระจายสู่กระเปาะเกษตรกรเกือบ 100,000 ล้านบาท ในยามที่เราประสบวิกฤติโควิด ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายอาชีพเดือดร้อนอย่าง

ยิ่ง แต่อาชีพหนึ่งเดือดร้อนน้อยกว่าหรือพอยังชีพอยู่ได้ เพราะนโยบายประกันรายได้เกษตรกรมาจุนเจือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศคู่กับการส่งออกที่ตนรับผิดชอบ จนวันนี้การส่งออกขยายตัวมหาศาลเดือนพฤษภาคมตัวเลขส่งออกเป็นบวกถึง 41.59% เม็ดเงินเข้าประเทศ 3.5 ล้านล้านบาท รายได้จากการส่งออกส่วนหนึ่งจะแปลงมาเป็นนโยบายจัดสรรคืนให้เกษตรกรต่อไป ยิ่งการส่งออกมีมูลค่ามาก รัฐบาลก็จะมีเม็ดเงินช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น ในบรรดาสินค้าที่เป็นพระเอกด้านการส่งออกคือพืชผลทางการเกษตร トラบเท่าที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล นโยบายนี้จะทำต่อไปและจะทำปีที่ 3 ต่อไป ซึ่งจะเริ่มเดือนตุลาคมปีนี้" นายจุนทร กล่าว

นอกจากนี้ หลายคนที่เป็นหนี้และเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนนี้เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปัตย์ทำให้เกิดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลในปี 2540 ที่ท่านชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 โดยในที่ประชุมรัฐมนตรีนั้นตนได้ร่วมเป็นคณะรัฐมนตรี และมีส่วนในการผลักดันให้ออกพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1.ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร ที่เป็นหนี้สถาบันการเงินก็เข้าไปซื้อหนี้มาอยู่กับกองทุน โอนมาเป็นของกองทุน โดยวันนี้ไม่มีดอกเบี้ย 2.หากชำระไม่ได้ตามเงื่อนไขเวลาเราจะผ่อนปรนได้บ้างเท่าที่จำเป็น แต่จะไม่ยึดที่ดินทำกิน เพราะต้องการให้ที่ดินทำกินยังเป็นของเกษตรกรไม่ตกเป็นของนายทุน หากผ่อนครบก็จะคืนโฉนดกลับไป โดยวันนี้จะมาคืนโฉนดให้พี่น้องเกษตรกร 30 ราย ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่สามารถผ่อนหนี้จนครบและได้โฉนดคืน และกองทุนยังมีนโยบายฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร วันนี้มีเงินจัดให้ 1,380 ล้านบาท เพื่อเป็นโครงการฟื้นฟูให้พี่น้องเกษตรกร ที่อำนาจเจริญกับโยธธตนได้เตรียมโครงการมามอบ 14 โครงการ เป็นเงิน 8,800,000 บาท

นอกจากนี้ได้แก่กฎหมายเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่เป็นหนี้รายย่อยที่บุคคลค้า วันนี้เรา

สามารถช่วยซื้อหนี้จากหนี้บุคคลได้แล้ว ซึ่งมี 2 แสนถึง 3 แสนรายทั่วประเทศ และตอนนี้มีคณะอนุกรรมการจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตนได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพื่อทำให้ครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ "เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด" โดยกองทุนฟื้นฟูเป็นเกษตรกรผลิตและพาณิชย์จะเข้ามาช่วยเรื่องการตลาด ทุกจังหวัดพาณิชย์จังหวัดจะมาร่วมกันกับอนุกรรมการจังหวัดช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้และส่วนที่เหลือเอามาใช้หนี้ได้ พวกเราทุกคนต้องจับมือกันทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พี่น้องประชาชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกฝ่ายขอให้ช่วยกันร่วมมือกันและปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อช่วยให้เราฟื้นฟูอุปสรรคให้รอดพ้นไปได้เร็วที่สุด เพื่อประเทศของเราและเพื่อพวกเราทุกคน

รายงานจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ระบุว่า 20 ปีที่ผ่านมา กฟก.อนุมัติเงินฟื้นฟูไปแล้ว 881.81 ล้าน

เป็นเงินกู้ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและปี 64 เป็นงบ 400 ล้าน ในยุคนายจूरินทร์นั้นอนุมัติกู้ยืมไปแล้ว 325.44 ล้านบาท เกือบเท่ากับ 20 ปีที่ผ่านมาของการทำงาน กฟก.เลยทีเดียว และจะอนุมัติให้ครบถ้วนตามเงินที่มี 340 ล้านด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกษตรกรพอใจและสำนักงานกองทุนรวมทั้งประธานหนี้ในแต่ละจังหวัดประทับใจอย่างยิ่ง

ในภารกิจครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญยธีร์ พานิชประไพ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายกิริติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเข้าร่วมด้วย.

ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจริงหรือ?

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจากภาวะอุณหภูมิผิวดินโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่หลายคนยังสงสัยว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจริงไหม? คำตอบคือ “จริง” และไม่ใช่เพียงแค่นั้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวัดขนาดดาวเทียมทั่วโลกที่เก็บรวบรวมต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสิบปีชี้ว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่เราเคยคิดเสียอีก แต่ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นได้อย่างไร เพิ่มขึ้นแล้วทำไม และเราทำอะไรได้บ้าง? เดียวเราเล่าให้ฟัง

ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นได้อย่างไรและเพิ่มขึ้นเร็วแค่ไหน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเกิดจากสองสาเหตุหลัก ๆ และทั้งสองสาเหตุมีต้นตอจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ปกติแล้ว เมื่อน้ำร้อนขึ้น ปริมาตรจะขยายตัว เช่นเดียวกับน้ำในมหาสมุทร มหาสมุทรช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกและเก็บความร้อนจากภูมิอากาศเพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือการขยายตัวของน้ำ ทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น



นอกจากนั้น อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกที่สูงขึ้นยังทำให้ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วและไหลไปรวมกับน้ำในมหาสมุทร ทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรยิ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

แล้วระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเร็วแค่ไหน?...นับตั้งแต่ช่วงปลายของทศวรรษที่ 60 เป็นต้นมา ระดับน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.88 มิลลิเมตรต่อปี รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2562 ระบุว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2558 ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น 3.3 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศและนักสมุทรศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่น้ำทะเลเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้มาจากพืดน้ำแข็งที่ละลายในกรีนแลนด์ (Greenland)

สภาพภูมิอากาศ ค.ศ.การณ์ว่าก่อนปี พ.ศ. 2593 กว่า 600 ล้านคนทั่วโลกที่อาศัยในที่ราบลุ่มอาจต้องเผชิญกับน้ำท่วมชายฝั่งซึ่งเป็นผลมาจากระดับน้ำในมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันไม่มีสัญญาณว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็วจะชะลอลงเลย โดยเฉพาะในวันที่โลกยังคงเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไป คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) คาดการณ์ว่าระดับน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกโดยเฉลี่ยอาจเพิ่มขึ้นถึง 84 เซนติเมตรในระหว่างปี พ.ศ.2562-2643

นอกจากชีวิตมนุษย์แล้ว สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และระบบนิเวศก็หนีไม่พ้น น้ำท่วมและพายุหมุนเขตร้อนจะคร่าชีวิตทั้งหลายไปจากโลก ก่อให้เกิดความเสียหายเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นแล้วยังไง?...ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเมตรอาจฟังดูไม่ก่ก่กลัวอะไร แต่เพียงหนึ่งเมตรก็สร้างความพินาศให้ชีวิตมนุษย์ทั่วโลกตั้งเท่าไรแล้ว

แล้วเราทำอะไรได้บ้าง...ก่อนอื่นเลขผู้คนต้องตระหนักถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ มีงานเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลหลายชิ้นที่ยืนยันถึงวิกฤตที่เวลานี้ เมื่อรู้แบบนี้แล้วรัฐบาลเองก็ควรที่จะวางแผนรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะ

ในปี พ.ศ.2558 กว่า 11% ของประชากรทั่วโลกอาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางไม่ถึง 10 เมตร เมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ำจะเสี่ยงจมมก ซ้ำยังอาจต้องเผชิญกับพลังทำลายของพายุหมุนเขตร้อนและคลื่นพายุซัดฝั่ง แหล่งน้ำจืดในธรรมชาติก็ถูกรุกด้วยน้ำเค็ม มีการคาดการณ์ว่าภายในศตวรรษนี้ พายุหมุนเขตร้อนจะมีพลังทำลายล้างมากกว่าเดิม ผู้คนจะสูญเสียที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตที่คุ้นเคย หรือแม้กระทั่งชีวิต คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

รายงานฉบับใหม่ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลแบบสภาวะสุดขีดใน 7 เมืองของเอเชียภายในปี พ.ศ. 2573

ตัวรายงานวิเคราะห์ถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจและประชากรในเมืองอย่างกรุงเทพฯ จาการ์ตา และมะนิลา หากเกิดน้ำท่วมขังจริง โดยพิจารณาจากแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูงโดยที่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกช่วงปลายศตวรรษที่ 21 จะอยู่ระหว่าง 2.6-4.8 องศาเซลเซียส ซึ่งนำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่าในปี 2573 อุทกภัยคาบอุบัติซ้ำ 10 ปี (ten-year flood) ซึ่งเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมชายฝั่งที่เกิดจากคลื่นพายุซัดฝั่งและระดับน้ำขึ้น

สูงสุด โดยมีโอกาส 10% ต่อปีที่จะเกิดน้ำท่วมสูงเกินระดับน้ำทะเล คาดว่าผู้คนที่กว่า 15 ล้านคนจะได้รับผลกระทบ มีความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 7.2 แสนล้านดอลลาร์ในเจ็ดเมืองใหญ่ที่ทำการศึกษา

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ได้กำหนดกรอบที่ประเทศต่าง ๆ ต้องทำเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงไปกว่า 1.5 องศาเซลเซียส แต่ปัจจุบันการดำเนินการยังล่าช้าและไม่จริงจังมากพอ

และนี่คือข้อเรียกร้องของเราต่อรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อกอบกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

- เดินหน้าตามเป้าหมายที่มุ่งมั่นเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจริงจัง

- ชกเลิกแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ให้เร็วขึ้น และเน้นพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด



- ดึงบการเงินการลงทุนให้ทะเลในอุตสาหกรรมฟอสซิล
- ยุติการทำลายผืนป่าและการเปลี่ยนพื้นที่ป่าพรุเพื่อเกษตรเชิงอุตสาหกรรม

- ทำให้เมืองและชุมชนมีความเข้มแข็งและมีแผนสำรองในภาวะวิกฤติ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

- ตั้งระบบเตือนภัย กระจายศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤติ และเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยงของภัยพิบัติในระดับชุมชน

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอาจดูน่ากลัว แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่สิ้นหวัง เหมือนกับที่เราล้มต้อกรับโรคระบาดครั้งใหญ่ต่อเมื่อ 100 ปีที่แล้ว ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการรับมือกับโรคระบาด วิกฤตสภาพภูมิอากาศก็ต้องการความเข้มข้นแบบนั้นเช่นกัน

กรีนพีซและนักกิจกรรมรุ่นใหม่จากทั่วโลกกำลังเรียกร้องเพื่อให้โลกเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด สถาบันการเงินหลายแห่งที่กำลังเข้ร่วมกับเราและร่วมวางแผนในการแก้ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว และจะดำเนินต่อไป คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ใช้เสียงของคุณเป็นพลังในการขับเคลื่อนเรียกร้องอนาคตของโลกเรา.

กรีนพีซ ประเทศไทย

กยท.หันโค่นยาง

เหลือ 2 แสนไร่

สะเทือนหนักตลาดไม้ยาง 6 หมื่นล้าน



สิ่ง คณะรักษา
ความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) และ
มติ คณะรัฐมนตรี
(ครม.) มีนโยบาย
สั่งให้การยางแห่ง

ประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการ
ลดพื้นที่ยางพาราจาก 2 แสนไร่
เป็น 4 แสนไร่ต่อปี โดยจ่ายชดเชย
ในอัตราไร่ละ 1.6 หมื่นบาท ตั้งแต่
ปี 2558 ล่าสุด กยท.แบกรับภาระ
ไม่ไหวทำให้มีนโยบายปี 2564 ใน
การปรับลดพื้นที่ยางพาราอีก
ไปที่ 2 แสนไร่ต่อปีตามเดิม จาก
นโยบาย ล่าสุดมีความคืบหน้า
การอนุมัติและผลการโค่นยาง
ตามลำดับ (กราฟฟิกประกอบ)
ขณะที่ผลพวงจากการโค่นยางได้
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง

นายนิกร ลิขิตห้วงพาณิชย์
นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
ไทย และกรรมการบริหาร ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ชูศักดิ์ภาคใต้พา
ราวิวัฒน์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”
ว่า เวลานี้ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้

ยางพารา มูลค่าตลาดกว่า 6 หมื่น
ล้านบาท (4-5 ปีก่อนหน้ามูลค่า
ตลาดประมาณ 1 แสนล้านบาท)
กำลังอยู่ในสภาวะชะงัก จากผล
กระทบสถานการณ์โควิด รวมถึง
ตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก
ไม้ยางพาราไทย มีความเข้มงวด
ในการนำเข้ามากขึ้น โดยอ้าง
หลายเหตุผล เช่น ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม การคุมเข้มการนำเข้า
จากผลกระทบโควิด และมีปัญหา
สงครามการค้ากับสหรัฐฯ เป็นต้น

“นอกจากตลาดต่างประเทศที่มีปัญหาแล้ว เวลานี้ยัง
ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
ของ กยท.อีก จากเดิมมีนโยบาย
ให้โค่นต้นยางปีละ 4 แสนไร่
ล่าสุดมีนโยบายโค่นยางเหลือแค่
2 แสนไร่ ทำให้ไม่มีไม้เพียงพอ
ในการผลิตของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง ซึ่ง 2 แสนไร่นี้ก็ให้
เกษตรกรมาลงทะเบียนก่อน แล้ว
ค่อยให้เงินภายหลัง ชาวบ้านก็ไม่
พอใจเพราะหากโค่นก่อนแล้ว
กว่าจะได้เงินก็เดือนตุลาคมใน
ปีงบประมาณใหม่ ชาวบ้านก็ไม่
ยอมโค่น ซึ่งการอนุญาตให้เจ้าของ
สวนโค่นต้นยางก่อนได้รับอนุมัติ
จึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร”

นายนิกร กล่าวอีกว่า ขณะ
นี้ไม้ยางมีราคาแพงขึ้นจากของมี
น้อย อุตสาหกรรมขาดทุนและ
กระทบหนัก แต่ก็จำเป็นต้องซื้อ
เพื่อรักษาตู้ค้าในระยะยาว นอกจากนี้
ยังมีปัญหาผู้ด่อนแทนเนอร์ขาดแคลน

และตำรวจเรือปรับขึ้นถึง 5 เท่า
ตัวจากปีที่ผ่านมา ค่าจ้างแรงงาน
ก็ปรับขึ้น จากแรงงานต่างด้าว
ยังเข้าไทยไม่ได้จากผลพวงโรค
โควิด

นายนิกร กล่าวว่า ไม้
ประจำชาติ ถ้านึกถึงไม้สน เป็น
ไม้ของ “สวีเดน” ความจริงไทย
ต้องประชาสัมพันธ์ให้ไม้ยางพารา
เป็นไม้ประจำชาติไทย เพราะไทย
เป็นประเทศที่มีไม้ยางมากที่สุด
ในโลก โดยปัจจุบันมีสวนยางทั่ว
ประเทศกว่า 23 ล้านไร่ และอยู่
นอกระบบอีก 7 ล้านไร่ รวมแล้ว
ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านไร่ ดังนั้นการ
ที่จะดันราคาขายให้ราคาเพิ่มขึ้น
ก็จำเป็นต้องโค่นยาง แต่พอมา
ปรับนโยบายสวนกระแสดึงกระทบ
กับเกษตรกร และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพารา เฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งออกไม้ยาง และ
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยาง

ขณะที่สำคัญหากไม้
ยางพาราไทย มีมาตรฐาน Forest
Stewardship Council (FSC) หรือ
มาตรฐานขององค์กรพิทักษ์ป่าไม้

|| **ความจริงต้อง
ประชาสัมพันธ์
ไม้ยางพารา
เป็นไม้ประจำ
ชาติไทย เพราะ
ไทยมีไม้ยาง
มากที่สุดของโลก** ||

ผลดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปลูกแทน

ตามพระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หน่วย : ไร่

ปีงบประมาณ	เป้าหมายปลูกแทน	อนุมัติ (ราย)	ผลการโค่น(ราย)
▶ 2560	400,000	42,034	422,716.9
▶ 2561		46,006	441,925.80
▶ 2562		33,140	312,311.60
▶ 2563		35,280	339,125.45
▶ 2564 ณ บ.ย.	200,000	19,729	189,857.50



ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ที่เข้ามาดูแลจัดการ ส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องทั่วโลก ไทยจะสามารถสามารถขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้ทั่วโลก ยกตัวอย่าง การขายไม้ยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มไร่ละ 10,000 บาท หากคิด 23 ล้านไร่ ก็เป็นเงิน 2.3 แสนล้านบาท

นายณกรณ์ ตรกรวิวัฒน์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการโค่นยาง 4 แสนไร่ ในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา รวมแล้ว 2.8 ล้านไร่ ซึ่งมีผลทำให้รอบการใช้เงินเร็วขึ้น และจ่ายเงินในแต่ละปีมากขึ้น ดังนั้นทางบอร์ด กยท.จึงมีมติ ให้ขอเงินส่วนต่าง

นี้จากรัฐบาลที่ กยท.จ่ายล่วงหน้าไป 1.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้เสนอไปแล้ว ยังรอรัฐบาลจะมีความเห็นอย่างไร

“อุตสาหกรรมไม้ยางพารา หากจะทำให้เติบโตและฟื้นวิกฤติจากปัญหาเดิม ไทยจะต้องเข้าสู่มาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) อย่างเต็มรูปแบบตามที่สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้เสนอแนะ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ หากคิดถึงไม้ยางพารา ก็ให้นึกถึงประเทศไทย ก็อาจจะทำให้อุตสาหกรรมไม้ทั้งระบบอาจคืนกลับสู่เม็ดเงินแสนล้านอย่างในอดีตก็เป็นได้” ●

'ซีพีเอฟ' ลั่น 10 ปีจับมือคู่ค้าธุรกิจ ต้านตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์

แม่ทัพซีพีเอฟ จับมือคู่ค้าธุรกิจ คืบหน้า 10 ปี ข้างหน้า ด้านการตัดไม้ทำลายป่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นศูนย์ ยึดนโยบาย ตามเจตนารมณ์องค์การสหประชาชาติหวังสร้างอาหารสุขภาพที่ดีป้อนประชากรโลก



ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์ (Biodiversity and Zero Deforestation) ภายในปี 2573 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลยุทธ์ “ดิน น้ำ ป่าคงอยู่” ซึ่งเป็น 1 ใน 3 กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน คือ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” โดยให้ความสำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) นั้นมีความคืบหน้าตามลำดับ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ได้ประกาศความมุ่งมั่น ร่วมปกป้อง ฟื้นฟู รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า ตลอดห่วงโซ่อุปทานจับมือคู่ค้าธุรกิจจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งยั่งยืน ขับเคลื่อนเป้าหมาย “องค์กรคาร์บอนต่ำ” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรโลก

ความมุ่งมั่นดังกล่าว นอกจากครอบคลุมกิจการซีพีเอฟและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำ) และธุรกิจอาหาร (การผลิตอาหารและช่องทางการจำหน่าย) ยังรวมถึงคู่ค้าธุรกิจ เกษตรกรที่จัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรให้กับบริษัท อาทิ ข้าวโพด ปลาป่น น้ำมันปลา ลม ถั่วเหลืองและมันสำปะหลัง ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจ และเกษตรกร เพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า ด้วยกระบวนการจัดซื้อที่รับผิดชอบต่อผนวกกับระบบตรวจสอบย้อนกลับที่โปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถระบุถึงแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่บุกรุกป่าได้ครบ 100% และยังได้ต่อยอดนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”

เพื่อส่งเสริมและแบ่งปันความรู้แก่เกษตรกรชาวโพดในประเทศไทยในการเพาะปลูกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการใช้สารเคมี ช่วยลดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาและปฏิบัติตามแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management Plans) ติดตามประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของคู่ค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการตรวจประเมินคู่ค้าเพื่อตรวจสอบ ประเมินการดำเนินงานและแนวปฏิบัติในความสามารถตรวจสอบย้อนกลับกับกลุ่มผู้ผลิต

“ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อห่วงโซ่การผลิตอาหารและความมั่นคงทางอาหาร จึงได้ประกาศความมุ่งมั่น ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า” นายประสิทธิ์ กล่าว

นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประกาศความมุ่งมั่นเพื่อร่วมยุติปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม่มีผลต่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการที่ต้นไม้ช่วยกักเก็บคาร์บอนปกป้องสุขภาพดิน ป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายและชะลอความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ตัดไม้ทำลายป่าตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูผืนป่าทั้งป่าบกและป่าชายเลน ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี โครงการซีพีเอฟปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน อนุรักษ์ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดระยอง สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และพังงา เป็นต้น ●

ล้ายักยกออก33ล.เงินสหกรณ์เกษตรฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่นายสุริยา พรหมมี หัวหน้าการเงินสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด อ.สังคม จ.หนองคาย ยักยกเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ฯ หลังผู้ตรวจสอบบัญชีผู้ตรวจประจำปีพบว่าการทุจริตเงินฝากรอบแรก 29 ราย เป็นเงินประมาณ 19.20 ล้านบาท ต่อมาพบมีผู้เสียหายอีก 31 ราย รวมผู้เสียหาย 60 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 33.40 ล้านบาท ต่อมานายสุริยาหลบหนีไป

นางสมจิตร ทาลี อายุ 52 อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ 5 ต.บ้านม่วง กล่าวว่า เงินตนถูกยักยกไปกว่า 1.2 ล้านบาท จาก 2 บัญชีหนึ่งใน 2 บัญชีมีเงินไม่มาก ซึ่งครอบครัวของตนทำสวนยางพาราและทำนาข้าว หลัง

เกิดเรื่องยังไม่ได้ทำอะไรเลย ยังคงตกใจหลังจากที่เกิดเรื่อง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เงินที่ฝากไว้ก็ไม่ได้ไปตรวจสอบซักที แล้วยกกลับมาเป็นแบบนี้ หลังเกิดเรื่องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบถามเพียงครั้งเดียว

ผู้สื่อข่าวสอบถามเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสังคมได้รับแจ้งว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้มีใครมาแจ้งความ มีเพียงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ กรรมการสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด คือประธานสหกรณ์ฯ และสมาชิกบางคนที่ถูกยักยกเงินไปเข้าให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวน บันทึกไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งความ ซึ่งการแจ้งความดำเนินคดีนั้นสมาชิกที่ได้รับความเสียหายต้องเข้าแจ้งความเอง ก่อนจะติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีต่อไป

ชวนหาพิจิตรร้องถูกถมดินปิดลำเหมือง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายทองสุข เต็งสุวรรณ อยู่บ้านเลขที่ 294 หมู่ 1 ต.ไผ่ท่าโพธิ์ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร กล่าวว่า ทำหนังสือร้องเรียนกับทางนายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และที่เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เนื่องจากมีการบุกรุกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ระหว่างหนองผักนึ่ง ไหลผ่านท่อระบายน้ำ (คสล.ลอดถนนสายไผ่ท่าโพธิ์-ตงเสือเหลือง บริเวณด้านทิศใต้ของหนองผักนึ่ง) ลงสู่แม่น้ำยม แต่ปัจจุบันมีนักรบเมืองระดับท้องถิ่นได้ถมดินปิดปากท่อลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 1 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เพื่อทำเป็นที่จอดรถของตลาดนัด ส่งผลให้เวลาฝนตกลงมาน้ำไม่สามารถระบายออกได้

นำดังกล่าวล้นท่วมเข้านาข้าว และน้ำในหนองผักนึ่งเน่าเหม็น สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรชาวนา ร้องเรียนผ่านเทศบาลอำเภอ ก็เงียบ

“ได้ร้องศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด โดยมีคำสั่งของนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้มีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบภายใน 30 วัน หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการถมดินกลบลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จริง อันถือว่าทำผิดต่อกฎระเบียบกฎหมาย จึงให้ผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว” นายทองสุขกล่าว

เอสเอ็มอีจี้พักดอกเบี้ย1-3ด. ตีลแบ่งกัชะลอผ่อนบ้าน-รถ

ช้ลดภาระประช.1แสนล้านบาท. หอค้า-เอกชนย้ารีบเยียวยา เพิ่มเงิน-ยัดเวลา'คนละครึ่ง' รัฐบาลสั่งตรึงค่าไฟฟ้า-ก๊าซ

'บักตู'สั่ง พณ.ดูแลประช.
ช่วงล็อกดาวน์ คุมเข้ม
ราคาสินค้า-ตรึงราคา
ค่าไฟ-ก๊าซ เอกชน
หนุนเดินหน้าใช้'ภูเก็ต
แซนด์ บ็อกซ์' เป็น
ต้นแบบ (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

เอสเอ็มอี

คุมเข้มราคาสินค้า-ตรึงค่าไฟ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใยการใช้จ่ายและปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ภายหลังจากการยกระดับมาตรการควบคุมโรค ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ โดยเน้นการลดและจำกัดการเดินทาง จึงจะทำให้ประชาชนมีความจำเป็นต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ เข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องราคาทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคในท้องตลาดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เป็นธรรม โดยเฉพาะ

ในส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันโรคแก่ประชาชน อย่างหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา ซึ่งจะกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยและค่าครองชีพของประชาชนในช่วงนี้ได้

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า รัฐบาลยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ไม่ขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้ เพื่อช่วยกันบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน หากพบมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่เหมาะสม จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้ตรวจสอบหากพบขึ้นราคาสินค้าไม่เป็นธรรม ขอให้เร่งตรวจสอบและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ในส่วนของการสต็อกสินค้านั้น กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมพร้อมรองรับการยกระดับมาตรการควบคุมโรคไว้แล้ว โดยได้ประสานกับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเตรียมพร้อมสินค้า โดยเฉพาะด้านอาหาร รองรับความต้องการของประชาชน โดยมั่นใจว่าเพียงพอต่อความต้องการ จึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าในปริมาณที่พอดี ไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าไว้จำนวนมาก เพราะสินค้าทั้งด้านอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ในด้านพลังงาน รัฐบาลมีความพร้อมบรรเทาภาระประชาชนด้วยเช่นกัน โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ตรึงค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) รอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ให้เรียกเก็บที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้

ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2564 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ยังได้ขยายเวลาคงราคาแอลพีจี ออกไปอีก 3 เดือน 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564 โดยถัง 15 กิโลกรัม อยู่ที่ 318 บาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย

เอกชนหนุนดูแลสธ.คู่ตก.

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการหารือผ่านระบบทางไกล กับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า ได้นำเสนอผลการหารือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) 40 ท่าน กับคณะกรรมการหอการค้าไทย หรือ 40 ซีอีโอพลัส ที่เห็นด้วยกับการยกระดับมาตรการควบคุมเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และต้องมีมาตรการเยียวยาทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมกับด้านสาธารณสุข ลดจำนวนผู้ติดเชื้อและเร่งกระจายฉีดวัคซีน ซึ่งภาคเอกชนยินดีจะใช้ 25 ศูนย์ที่ภาคเอกชนเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกับผู้สูงอายุเกิน 60 ปีด้วย จากเดิมที่รัฐกำหนดฉีดที่โรงพยาบาล ซึ่งทั้ง 25 ศูนย์ของภาคเอกชนมีประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนและการเตรียมพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาลหากมีอาการแพ้วัคซีน ซึ่งตอนนี้ทีมงานภาครัฐกำลังทบทวนเพื่อกระจายฉีดวัคซีนได้เร็วและทั่วถึงมากขึ้นอีก

นายสนั่นกล่าวว่า ในแง่มาตรการช่วยเหลือได้เร่งรัดเรื่องทบทวนผ่อนปรนเงื่อนไขการเข้าถึงซอฟต์แวร์และเอสเซทแวร์เฮาส์ (Asset Warehousing) และเร่งรัดดึงเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ที่มีกว่า 3 แสนล้านบาทเพื่อให้ธุรกิจและประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยาได้อย่างเร็วที่สุด นอกจากนี้ ขอให้ทบทวนมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น คนละครึ่ง

ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนแต่ควรเพิ่มวงเงินหรือขยายเวลา และทบทวนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งธุรกิจมองว่าขั้นตอนทำให้ใช้ได้ยาก ควรหาวิธีการใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากโครงการได้มากขึ้น

ลุ้น12ก.ค.รัฐประกาศเยียวยา

“รองนายกฯ และรพท. ก็เห็นด้วยและรับปากว่าจะนำไปหาหรือ เพื่อปรับปรุงทบทวนกันต่อไป ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ รัฐบาลจะประกาศแผนเยียวยาเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจากที่ประกาศใช้มาตรการยกความเข้มขึ้น 14 วัน และมาตรการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เชื่อว่ารัฐพยายามหาแนวทางที่จะลดความเดือดร้อน และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ประเมินความเสียหายหลายแสนล้านบาทต่อเดือน” นายสนั่นกล่าว

หนูนเดินทางเปิดรับต่างชาติ

นายสนั่นกล่าวอีกว่า ภาคเอกชนยังสนับสนุนการเดินทางใช้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเป้าหมายอื่นต่อไป เช่น สมุยในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ และการเปิดประเทศ 120 วันตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้นในการหารือกับรองนายกฯ ได้นำเสนอ 2 เรื่องคือ ขอเสนอให้นำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น Digital Vaccine Passport มาใช้กับภาคท่องเที่ยวของไทย ซึ่งตอนนี้มี 20 ประเทศเริ่มใช้กันแล้ว ซึ่งบริษัทไอพีเอ็ม ที่เป็นสมาชิกหอการค้า ก็ยินดีสนับสนุนรัฐบาลไทย ในการดำเนินการเรื่องนี้ อีกเรื่องคือการเสริมการตรวจเชิงรุกโดย Rapid test เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมาก่อน และกำหนดราคาให้เหมาะสมที่คนไทยเข้าถึงได้ โดยเอกชนเชื่อว่าแม้ว่าการเปิดประเทศจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า

‘พัฒนา’ ดันเปิดพท.120วัน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 นั้น ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตาม สนับสนุนไม่ขอรับเงินเดือนทั้ง 3 เดือน ตามนโยบายของนายกฯ โดยหลังจากกลับจากการเปิดงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมงานด้วย ส่งผลให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและต้องกักตัวออกมานั้น เบื้องต้นวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ตรวจหาเชื้อโควิดรอบที่ 1

ไปแล้ว ซึ่งไม่พบเชื้อ โดยในวันที่ 11 กรกฎาคมจะตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง หากผลออกมาไม่พบเชื้อจะกักตัวให้ครบ 14 วัน หลังจากนั้นจะเดินทางเข้ากระทรวงการท่องเที่ยวเพื่อลงชื่อ (ลายเซ็น) ไม่ขอรับเงินเดือนแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

นายพิพัฒน์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในขณะนี้ โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ทะลุระดับ 9 พันรายต่อวัน ซึ่งถือเป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) จะส่งผลกระทบต่อนโยบายของนายกฯ ที่ตั้งเป้าการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แบบไม่กักตัวทั่วประเทศ ใน 120 วันหรือไม่นั้น เบื้องต้นยังยืนยันว่าจะเดินทางตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจะคัดเลือกจังหวัดในพื้นที่นำร่องที่มีความพร้อมและเหมาะสมก่อน เหมือนกรณีภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ที่เปิดไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะเดินทางเปิดเกาะสมุย รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้โครงการสมุย พลัส โมเดล ซึ่งรวมถึงเกาะพะงัน และเกาะเต่าด้วย เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในทั้ง 3 เกาะ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำมาก รวมถึงบางวันก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ด้วย แม้ว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในภาพรวมจะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม

เชื่อก.ย.จำนวนติดเชืลด

นายพิพัฒน์กล่าวว่า จากเดิมที่คาดว่าจะในเดือนกรกฎาคมนี้ จะเป็นเดือนที่การเดินทางเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง แต่จากการระบาดโควิด ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมการระบาดเข้มขึ้นขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดเวลาเดินทางออกนอกพื้นที่ในยามวิกาลของจังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ทำให้การเดินทางไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ส่วนการท่องเที่ยวในประเทศจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ในช่วงใด ขณะนี้ขอประเมินอย่างใกล้ชิดก่อน เพราะต้องยอมรับว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่ยังคงคาดหวังว่าเมื่อรัฐประกาศใช้มาตรการควบคุมเข้มขึ้นขึ้นแล้ว 14 วัน จะทำให้สายเคเบิลกันยายนนี้ จะเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลงบ้าง ส่งผลให้เดือนสิงหาคมนี้ สถานการณ์คลายตัวลงได้ สามารถกระตุ้นจังหวัดที่ปลอดภัยโควิด จับคู่เดินทางระหว่างกัน เพื่อสร้างการใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

“ในเดือนนี้คงไม่ทำอะไรเพิ่มแล้ว ปล่อยให้เดือนในการควบคุมการระบาดและหยุดการกระจายเชื้อเป็นหลัก โดยหลังสิ้นเดือนกรกฎาคมจึงค่อยมาประเมินสถานการณ์และวางแผนกันใหม่อีกครั้ง” นายพิพัฒน์กล่าว

เข้มเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

หลังจากที่ประชุม ศบค.มีมติล็อกดาวน์พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดเป็นเวลา 14 วัน พร้อมห้ามประชาชนออกนอกเคสสถานตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นกรณีจำเป็นนั้น

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางเข้ามาในโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ สรุปว่า จากการที่รัฐบาลเปิดจังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวโดยไม่มีมาตรการกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมาจากประเทศซึ่ง ศบค.อนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีหนังสือรับรองใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่มีเชื้อโควิด-19 หลักฐานชำระค่าที่พักและค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาเข้าพักไม่น้อยกว่า 14 คืน เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

“กรณีอยู่ไม่เกิน 7 วัน ให้ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ของระยะเวลาที่พำนักในโรงแรมหรือเสียบนอก โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้โรงแรมที่พักประสานส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลคู่สัญญาเพื่อรักษาโดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด กรณีพักในภูเก็ตน้อยกว่า 14 คืน ห้ามเดินทางออกนอกภูเก็ต ยกเว้นเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น” หนังสือระบุ

หนังสือระบุอีกว่า กรณีอยู่ในภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 คืน ให้เดินทางออกนอกภูเก็ตได้ หากจะเดินทางไปจังหวัดอื่น ให้แสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ หลักฐานยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิดว่าไม่พบเชื้อและหลักฐานเข้าพักโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plus ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ

เดินทางเปิด‘สมุยพลัสโมเดล’

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายวิฑูรย์ จีนโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ 0018.2/11 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึงส่วนราชการต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมต่อมาตรการของ ศบค.ที่ออกมาบังคับใช้ และเตรียมพร้อมรับประชาชนที่จะทยอยเดินทางออกจากพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนาให้จุดตรวจ จุดสกัด และทุกอำเภอ เพิ่มความเข้มขึ้น ตรวจตรา เฝ้าระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการกักกันตัว และมาตรการแยกตัว

อย่างเคร่งครัด

ขณะที่แผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในรูปแบบ "สมุย พลัส โมเดล" ที่จะเริ่มในวันที่ 15 ก.ค.นี้ ยังคงเดินหน้าตามแผนกำหนดการเดิม

แหล่งข่าวท่องเที่ยวระบุว่า สำหรับกำหนดการเปิด "สมุย พลัส โมเดล" วันที่ 15 ก.ค.นี้ยังคงเดินหน้าต่อไป แม้การประกาศล็อกดาวน์ 14 วันจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า อย่างไรก็ตาม คาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาจไม่ได้เดินทางมาเปิดงานด้วยตนเอง ซึ่งอาจมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาเปิดกิจกรรมเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวแทน โดยวันดังกล่าวจะมีเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังเกาะสมุย 5 เที่ยวบินต่อวัน ส่วนเครื่องบินที่จะบินตรงจากประเทศสิงคโปร์มายังสนามบินสมุยอยู่ขั้นตอนประสานงานกับประเทศต้นทาง

'ศักดิ์สยาม' เผยแผนฟื้นฟูชสมก.คืบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก วันที่ 10 กรกฎาคม มีการนำเสนอผลการดำเนินการของคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ชสมก.) ซึ่งมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะทำงาน และอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นเลขานุการคณะทำงาน นั้น โดยคณะทำงาน ได้นำข้อสังเกตของหน่วยงานจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกไปพิจารณาและเห็นว่าการดำเนินการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม 5 ลด ได้แก่ การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน การลดปัญหาการจราจร การลดปัญหามลพิษทางอากาศ การลดการขาดทุนของ ชสมก. และการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ ภายใต้แนวคิดเดินรถเป็นโครงข่ายเดียวกัน การกำหนดอัตราค่าโดยสารเดียว และการบริหารจัดการระบบเดียว เป็นนโยบายที่ดี และสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักบริการสาธารณะ คือ มีความทั่วถึง มีการเชื่อมต่อกับความเป็นธรรม และมีความปลอดภัย

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า เนื่องจากยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผนฟื้นฟูกิจการ ชสมก. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ และสำนักงานปรมาณ ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะต้องรับไปพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก พิจารณาแล้วจึงมีมติที่ประชุมเห็นพ้องกัน มอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับข้อสังเกตของ กระทรวงการคลัง สศช. และสำนักงานปรมาณ ไปดำเนินการศึกษารายละเอียดให้มีความชัดเจน และให้กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ไปควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

'จรินทร์' จัดรถโมบาย10จว.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการดูแลประชาชน หลังที่ประชุม ศบค. มีมติล็อกดาวน์พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้ผู้กักกันหรือธรรมเกษตรไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์ม จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามทั้งปริมาณและความต้องการสินค้าต่างๆ ถ้าเกี่ยวกับการกักตุนหากพบผู้ทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีเพราะถือว่ามาซ้ำเติมสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อน โดยประชาชนสามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน 1569 ได้

นายจรินทร์กล่าวว่า กรณีมติ ศบค.ที่จะล็อกดาวน์ 10 จังหวัดจะมีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 จังหวัด จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 4 จังหวัด ทางกระทรวงพาณิชย์จะจัดขบวนรถโมบายจำหน่ายสินค้าราคาถูกเป็นกรณีพิเศษเพื่อเข้าไปใน 10 จังหวัด 300 คัน จะกระจายทันทีในวันที่ 12 กรกฎาคม และจนกว่าจะจบการล็อกดาวน์ โดยสินค้าที่จะนำไปจำหน่ายในรถโมบายนอกจากสินค้าทั่วไปราคาพิเศษแล้วจะมีสินค้าพิเศษ เช่นข้าวสารราคาถูก น้ำตาล ปลากระป๋อง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันโควิดโดยจะทำการค้าให้ถูกที่สุด

สั่ง1พันคันป้อนสินค้าราคาถูก

ด้านนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยขอให้ประชาชนลดการเดินทางและให้ทำงานที่บ้าน (WFH) ให้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นายจรินทร์ สั่งการให้กรมการค้าภายในออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ หน้ากากอนามัย หน้ากากทางเลือก

เจลแอลกอฮอล์ และสินค้าเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสและต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน รวมทั้งการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าให้มีความเที่ยงตรง พร้อมส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบในห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ตลาดสด และร้านค้าทั่วไป เป็นประจำทุกวัน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

"การตรวจสอบภาพรวม พบว่า ขณะนี้สินค้ายังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้ผลิตสินค้ายืนยันว่าสามารถขนส่งสินค้าให้กับผู้จำหน่ายได้ปกติ แม้ช่วงนี้อาจมีประชาชนมีปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นบ้าง แต่โดยรวมแล้วไม่ได้มีผลกระทบต่อไร้จริงขอให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้า นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์มีรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ออกจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาพิเศษบริการประชาชนถึงชุมชนกว่า 1,000 คันทั่วประเทศ" นายอาวุธกล่าว

โกกราคาเจอทั้งคุก-ปรับ

นายอาวุธกล่าวว่า ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่มีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากตรวจเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งน้ำหนักจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือกรณีที่ทำให้เครื่องชั่งน้ำหนักคลาดเคลื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือกรณีที่พบว่าใช้เครื่องชั่งที่มีค่าน้ำหนักคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแจ้งสายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

หอค้าไทยจี้เร่งเยียวยาชัดเจน

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจมีแน่นอนอยู่แล้ว ซึ่งหอการค้าไทยคาดว่าจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในระดับ 50,000-100,000 ล้านบาท โดยสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุด เมื่อรัฐบาลออกมาตรการควบคุมที่เข้มข้นขึ้นแบบนี้จะต้องมีผู้ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ทำให้ทุก

ครั้งที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการควบคุมต่างๆ สิ่งที่รัฐบาลไม่ได้ทำคือ การประกาศแนวทางในการเยียวยาและช่วยเหลือออกมาพร้อมกัน ทำให้รัฐบาลควรต้องประกาศรูปแบบและแนวทางในการเยียวยาประชาชน แรงงาน ผู้ประกอบการ ออกมาด้วย ตัวอย่าง ในช่วงเดือนเมษายน 2563 รัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ 100% แต่ไม่ได้ประกาศมาตรการเยียวยาออกมา ทำให้แรงงานต้องกลับถิ่นกำเนิด จึงนำเชื้อโควิดไปแพร่กระจายในระหว่างการเดินทาง และในบ้านเกิดเพิ่มอีก ต่อมาเป็นการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง เมื่อยังไม่ประกาศมาตรการเยียวยาออกมา ก็เห็นภาพคนงานก่อสร้างเดินทางกลับบ้านเกิด จึงนำเชื้อไปกระจายที่จังหวัดภูมิลำเนาเดิมอีก จึงควรประกาศมาตรการควบคุมพร้อมกับแนวทางการเยียวยาพร้อมกันด้วย เพื่อให้ประชาชนวางแผนถูก

เมื่อมีมาตรการควบคุมเข้มข้นออกมา รัฐบาลก็ควรประกาศการเยียวยาที่ชัดเจนออกมาด้วย เช่น การช่วยพนักงานในระบบประกันสังคม จะช่วยเหลืออย่างไร อาชีพอิสระหรือค้าขายจะช่วยเหลืออย่างไร ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม อยากเห็นรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาควรเป็นมาตรการที่ให้เงินสดไปใช้จ่ายด้านต่างๆ ได้ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลกลัวเรื่องการให้ความช่วยเหลือแบบเป็นเงินสด จึงให้ผ่านแอปพลิเคชันในโครงการต่างๆ แต่ในชีวิตจริงค่าใช้จ่ายที่กดดันหนักที่สุด จะต้องจ่ายผ่านเงินสดเป็นหลัก ทั้งค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง การผ่อนรถ ผ่อนบ้านต่างๆ ทำให้รอบนี้รัฐบาลควรจ่ายเงินสด โดยจะโอนผ่านธนาคารหรือระบบที่รัฐบาลมีอยู่แล้วก็ได้ เพราะตอนนี้รัฐบาลมีข้อมูลของประชาชนในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นแล้ว เพราะที่ผ่านมาถือการความช่วยเหลือและช่วยกันมาหลายครั้งแล้ว รวมถึงรูปแบบการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการของรัฐที่ออกมา ไม่ควรทำให้ยุ่งยาก หรือขั้นตอน



ช่วยเกษตรกร - นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2 และมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไรฏุตะวันออกณนิคมฟาร์ม จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม

มากเกินไป รวมถึงการกระตุ้นกำลังซื้อจากในประเทศ เพราะผลกระทบตอนนี้ทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง แต่คนกลุ่มบนที่ยังมีเม็ดเงินอยู่ สามารถใช้จ่ายได้ รัฐบาลควรมองว่าจะทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้ออกมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพราะจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แบบไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลร่วมด้วย

เอสเอ็มอีขอพักหนี้-งดดอกเบี๋ย

นายแสงชัย อธิกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า ในช่วงที่หลายพื้นที่ต้องล็อกดาวน์และเลื่อนเวลาปิด-เปิดการค้าเนินธุรกิจ รวมถึงมีการชิลพื้นที่ที่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รัฐบาลควรเร่งดำเนินการ 4-5 เรื่องเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและต่อลมหายใจประชาชนทั่วประเทศได้แก่ 1.ยกเว้นเก็บค่าน้ำค่าไฟฟ้าโดยให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่สีแดง 1 เดือน 2.เจรจาให้ยกเว้นค่าเช่า 100% สำหรับที่หากินของประชาชนฟรี 1 เดือน ที่เปิดในพื้นที่

อันตรายที่ไม่มีกรอกมาใช้จ่ายได้ปกติ และลดค่าเช่าที่หากิน 50% สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ปิดกิจการ 3.จ่ายเงินสมทบเยียวยากลุ่มเปราะบาง กลุ่มตกงานและขาดรายได้ต่อเนื่องหลายเดือนคนละ 200-300 บาท/วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน โดยให้คนเหล่านี้ต้องอยู่ที่บ้านและมีการติดตั้งแอปพลิเคชันในการตรวจสอบ 4.ประสานธนาคารพักหนี้งดเก็บดอกเบี๋ย 1-3 เดือน ตามความเดือดร้อนของลูกค้า เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งส่วนข้อนี้รัฐไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่ม เพียงแต่เป็นการยกเว้นหนี้และชะลอการเป็นเอ็นพีแอลให้ประชาชน เงินที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายในส่วนนี้ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันและเลี้ยงดูบุตรหลาน ประเมินว่าจะช่วยประชาชนได้ประมาณ 1 แสนล้านบาทต่อเดือน ก็จะเป็นการเสริมจากที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยา 6 เดือน ในวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท (อ่านรายละเอียด น.2)

แนวโน้ม 10 อุตสาหกรรม 'สื่อพื้นตัว' อาหาร-สุขภาพ-รถยนต์-เครื่องสำอาง



พิเศษ รายงาน

แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มแผ่วลงเล็กน้อยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก แต่ด้วยศักยภาพการส่งออกของไทย จึงมีโอกาสที่การส่งออกจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มเติบโตได้มากกว่าที่คาดไว้

เห็นได้จากคำสั่งซื้อและยอดขายต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้ดัชนี

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมามีระดับ 88.5 จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 86.4 และดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนี้ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 93.5 จากก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ 92.4

นายเกรียงไกร เชียงรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินแนวโน้ม 10 อุตสาหกรรมส่งออกครึ่งหลังของปี 2564 มีโอกาสฟื้นตัวได้ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพเศรษฐกิจ แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 4 หมวด

1. อุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวตามตลาดโลก ได้แก่

อุตสาหกรรมอาหาร มองว่าจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นตามการฉีด



เกรียงไกร เชียงรungkul



สุพันธุ์ มงคลสุธี

วัคซีนที่ครอบคลุมจำนวนประชากร โดยได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้าเกษตรที่มีทิศทางที่ดีขึ้นและการมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ซึ่งยังคงเผชิญกับการขาดแคลนวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมยานยนต์ เห็นได้จากค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นปรับแผนใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้นทุนค่าขนส่งทางเรือเพิ่มสูงขึ้น

2. อุตสาหกรรมที่โดดเด่นต่อเนื่องจากเทรนด์สุขภาพ ได้แก่

อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และสุขภาพ (รวมถึงมีอย่าง)

อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้รับแรงหนุนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัญหาสุขภาพต่างๆ ทำให้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น บำรุงร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

แนวโน้มของการเจ็บป่วยประเภทโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ประกอบกับนโยบายที่สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) จะช่วยเสริมทิศทางการเติบโตของกลุ่มเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศสูง โรงพยาบาลต่างๆ นิยมใช้สินค้านำเข้ามากกว่าที่ผลิตในไทย อีกทั้งห้องแล็บในการ

ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ยังมีไม่เพียงพอ

3. อุตสาหกรรมที่เติบโตในช่วงทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ได้แก่

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น เพราะการทำงานจากที่บ้านทำให้ผู้คนต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านมากขึ้น

โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่อง

ปรับอากาศ โทรทัศน์และอุปกรณ์ เป็นต้น

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะทำงาน เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะ เป็นต้น ที่มีอัตราการเติบโตได้ติดตามการใช้ชีวิตในช่วงโควิด-19 จากอานิสงส์ที่ต้องอยู่กักกันบ้าน

ยิ่งไปกว่านั้น สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Home Device) ที่มีระบบการทำงานที่ฉลาดมากขึ้น กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มียอดขายสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงปัญหาการขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเหล็กและทองแดงปรับเพิ่มขึ้น ขาดแคลนแรงงาน และค่าระวางเรือที่ปรับสูงขึ้น

4. อุตสาหกรรมที่มีทิศทางเติบโตตามสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายคือ กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ได้แก่

อุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น คริวเรือนและธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ โรงแรม ร้านอาหาร จะเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยในสินค้ากลุ่มสร้างสรรค์ และการ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 11 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11183

หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 165.13 Ad Value: 181,643

PRValue (x3): 544,929

คลิก: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: แนวโน้ม'10 อุตสาหกรรม'สื่อพื้นตัว อาหาร-สุขภาพ-รถยนต์-เครื่องสำอาง

ตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมาก

เนื่องจากความต้องการที่ถูกอันไว้ช่วงโควิด-19 ที่ธุรกิจต่างๆ หยุดการใช้จ่าย หยุดการพัฒนา ซึ่งในช่วงเวลาที่หยุดไปนั้นสิ่งของต่างๆ ได้ถูกใช้จนเต็มประสิทธิภาพแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีการฟื้นตัวจึงนับเป็นโอกาสของสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ที่จะฟื้นตัวได้สูง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่ถูกกว่า การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท.ระบุว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกของไทยที่มีทิศทางดีขึ้น สะท้อนได้จากคำสั่งซื้อและยอดขายต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว และสถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มคลี่คลาย

ทำให้อุปสงค์จากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินบาทอ่อนค่ามากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเป็นปัจจัยบวกต่อผู้ส่งออก ทำให้สินค้าไทยถูกลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และยังมีรายได้ในรูปแบบเงินบาทมากขึ้น

เห็นได้จากปัจจัยผลสำรวจผู้ประกอบการ 1,364 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศล่าสุด พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ สถานะเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 58.2, และอัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 43.5

“ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดในประเทศอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การบริโภคในประเทศ ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในประเทศลดลงต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ลักษณะนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในประเทศไทยมากนัก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก”

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาน้ำมัน ร้อยละ 59.6 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ร้อยละ 47.4 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 37.2 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมภาคการันต์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 90.8 จากเดือนพ.ค.2564 อยู่ที่

ระดับ 91.8

เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย และอาจต้องใช้ระยะเวลาในการควบคุม รวมทั้งการกลายพันธุ์ของไวรัส ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดอาจทำได้ยาก

ขณะเดียวกัน อุปสงค์ในประเทศยังชะลอตัวลง ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ

ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าและรายได้ของผู้ประกอบการลดลง โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องเผชิญปัญหาขาดสภาพคล่อง

ส.อ.ท.จึงมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐให้เร่งการจัดหาวัคซีนคุณภาพและเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศในทุกกลุ่มอาชีพ ก่อนพิจารณาเปิดประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเร่งแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจนกระทบภาคการผลิต การส่งออก

นอกจากนี้ ให้ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกิจการทุกประเภทเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ โดยควรจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษช่วยเหลือเอสเอ็มอีกลุ่มที่มียอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอาจกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เอสเอ็มอีกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

เช่น กำหนดดอกเบี้ยพิเศษ หรือจัดทำเกณฑ์พิจารณาสำหรับผู้ประกอบการที่มีโอกาสรอด เป็นต้น และมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 30 เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี สิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องทำเป็นอันดับแรกคือ ต้องหาวัคซีนฉีดให้ประชาชนครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

“โครงการที่รัฐบาลกำลังดำเนินการแจกเงินอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น โครงการเราชนะ กนละครั้ง ม.33 คนละ 3,000-3,500 บาท เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ารัฐนำเงินที่แจกไปซื้อวัคซีนให้ประชาชนได้ฉีดเร็วขึ้นน่าจะดีกว่า เพราะวัคซีนราคาไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน ถูกกว่าการแจกเงินอยู่แล้ว” นายสุพันธุ์กล่าว

เพราะชีวิตคนมีค่า...วัคซีนต้องมาก่อน



แสงสว่างที่สาดส่องความอบอุ่นใจ

■■ ในภาวะนี้ทั้งเรื่องการระบาดและการบริหารจัดการของภาครัฐต่อ โควิด-19 ระลอกล่าสุด (3-4)...ภาวะของเศรษฐกิจภาวะของรายได้ของประชาชน ภาวะทางสังคม ฯลฯ...คงทำให้คนไทยหลายคนนึกหวนดวลชีวิต เพราะดูเหมือนมองไม่เห็นแสงสว่างในชีวิตอีกแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดที่ใครๆ จะคิดเช่นนั้น แต่ในเมื่อ“ชีวิตมันยังต้องเดินต่อ”ก็ต้องมองหาชีวิตที่เดินต่อไปไม่หนทางข้างหน้ามันจะมีมิติสักเพียงใดก็ตาม

หมอ พยาบาล ตำรวจ คนขับรถเมล์ คนขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งของ พ่อค้าแม่ขายในตลาด หาบเร่แผงลอย นักเรียน นักศึกษา...ต่างก็ต้องมีหน้าที่ของตนเอง เพราะชีวิตมันต้องขับเคลื่อนต่อไป กลุ่มคนทำงานประเภทมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ Work from Home ส่วนคนที่ไม่สามารถ Work from Home ได้ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้า แม่ขาย หาบเร่ รถเข็น พนักงานส่งของ แรงงานรับจ้างรายวัน ฯลฯ ก็ต้องออกมาทำงาน เพราะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัว และที่สำคัญคือเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนต่อไป

พูดถึง“แสงสว่าง”...เชื่อหรือไม่ว่าแสงสว่างในยามค่ำคืนจากร้านสะดวกซื้อหลายๆแบรนด์กว่า 18,000 แห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศมันมีความหมายต่ออีกหลายแสนชีวิต ในหลายๆแง่มุมจริงๆ... ในแง่มุมของด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระดับรากหญ้า แสงสว่างจากร้านสะดวกซื้อ คือที่พึ่งพาของบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารถเข็น หาบเร่แผงลอยทั้งหลาย ทุกวันนี้ต่อ 1 สาขาของร้านสะดวกซื้อจะมีพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ไปตั้งร้านขายของเพื่อเลี้ยงครอบครัวของพวกเขา ประมาณ 3-5 ร้านค้า เท่ากับว่าร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่ทั้งหมด มีส่วนช่วยต่อลมหายใจให้กับร้านค้ารายย่อยเกือบ 1

แสนราย และเกือบแสนครอบครัวยังสามารถหารายได้ไปจุนเจือครอบครัว แม้รายได้จะลดลงแต่ชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้ในภาวะที่ตลาดสดหลายแห่งต้องปิดเพราะโควิด-19 ร้านสะดวกซื้อยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตรอีกหลากหลายชนิด ทำให้เกษตรกรยังมีรายได้ที่ที่ดี และไม่ต้องถูกพ่อค้าคนกลางเขาไปกดราคารับซื้อถึงหน้าไร่หน้าสวน

ในแง่มุมของสังคมนั้น ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ร้านรวงต่างๆ ปิดเร็ว เศรษฐกิจฝืดเคือง โจร ขโมย เพิ่มมากขึ้น ร้านสะดวกซื้อจึงเป็นจุดที่สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน นอกจากแสงสว่างที่ทำให้ซอยที่เปลี่ยวไม่รู้สึกน่ากลัวมาก และยังทำให้คนในชุมชนรู้สึกว่ามีหากเกิดอะไรขึ้นสามารถวิ่งไปพึ่งพิงร้านสะดวกซื้อ เพราะอย่างน้อยๆ ก็มีคนอยู่ในร้าน

ในแง่มุมของผู้บริโภค ในภาวะสังคมไทยที่การบริโภคมีอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางคืน หรือเข้าเวรกะดึก ในช่วงนี้ที่ยามค่ำคืนที่หาของกินได้ยาก ก็ยังมีร้านสะดวกซื้อที่พอจะหาอาหารมากินได้ หรือหากเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังสามารถหาซื้อยาที่ร้านสะดวกซื้อมาบรรเทาอาการในเบื้องต้นก่อนได้ นอกจากนี้ร้านสะดวกซื้อยังคุมเข้มเรื่องมาตรการความปลอดภัยเรื่องโควิด-19 ลูกค้านำเข้าร้านต้องวัดอุณหภูมิ ต้มมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนซื้อของ และพนักงานยังทำความสะอาดชั้นวางของ ผู้แช่ตลอดเวลา ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าการเข้าไปซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อจะมีความปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด-19

ถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแสงสว่างจากร้านสะดวกซื้อ คือแสงสว่างที่สาดส่อง ที่ส่งมอบความอบอุ่นใจ และความหวังให้กับชุมชนและสังคมไทย...ทำให้พวกเราไม่รู้สึกมืดมนในภาวะเช่นนี้

พงษ์พันธุ์